

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ขอต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มรภ.นครศรีธรรมราช
- ☞ งานธุรการและสารบรรณ จัดอบรม
- ☞ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานคริสต์มาส
- ☞ กนผ. จัดประชุมผลการปฏิบัติราชการฯ
- ☞ มรพส. รับสมัครนักศึกษาโควตา ยอดทะลุเป้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ขอต้อนรับ

คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง

“การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการภายในกองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ด้วยความยินดียิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อศึกษาดูงานของกองกลาง “การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี” ในวันที่ (๒๕ ธ.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร จนท. รักษาความปลอดภัย ๑๐ อัตรา

ฝ่ายงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคลากรฝ่ายงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน ๖,๗๐๐ บาท, เสาร์ - อาทิตย์ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมสวัสดิการมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๘๘

งานธุรการและสารบรรณ มรพส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธุรการและสารบรรณสู่หน่วยงาน” ได้รับเกียรติจาก ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน โดยมีนางเพ็ญศรี มีพยอม ผอ.กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธุรการฯ เพื่อให้อุทิศตน, เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ แสดงความจำนงเข้าร่วมฝึกอบรม ขออนุมัติโครงการ “กองทุนตั้งตัวได้” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ โดยได้กล่าวถึงนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะนักศึกษาจบใหม่ไม่เกิน ๕ ปี จากสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจสมัยใหม่ หรือธุรกิจนวัตกรรมใหม่ แต่ขาดทุนทรัพย์ให้สามารถนำเสนอโครงการธุรกิจผ่านกลไกการสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจร่วมกับคณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมถึงสถาบันการเงินและภาครัฐพร้อมกันนี้ยังสามารถพัฒนาคุณภาพและจำนวนผู้ประกอบการใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานบริหารกองทุนตั้งตัวได้ และมอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือกับสถาบันการเงินและภาคเอกชนในการดำเนินการหาข้อสรุปหลักการจัดสรรเงินทุนและการกู้เงินต่อไป ในเบื้องต้นนักศึกษาสามารถแสดงความจำนงในการเข้าร่วมฝึกอบรมการขออนุมัติโครงการและขอรับเงินทุนกับสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรพส.
จัดงานคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่และขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานคริสต์มาส
ภาคปกติ พุทธที่ ๒๖ ธันวาคม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ



ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับการสนับสนุนของขวัญจาก รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ภายในงานมีกิจกรรมการร้องเพลง อวยพรวันคริสต์มาสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การประกวดขวัญใจซานตาคลอส, การแสดงชุดรอยไทย, การเต้นประกอบเพลงเมดเลย์คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกของขวัญ, สอยดาว และอิมอรอยกับอาหารจากร้านชื่อดังในพิษณุโลกมากมาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจแก่คณาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในการนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุน ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สมหวังดังปรารถนาทุกประการ

ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มรพส. โดยนักศึกษาภาคปกติ ขอเชิญชาวพิบูลสงครามทุกท่าน ร่วมงานวันคริสต์มาสในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป โดยภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการแสดงละครประวัติวันคริสต์มาสอันศักดิ์สิทธิ์, การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส, การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ, การประกวดแฟนซี, นิทรรศการของนักศึกษา และขอเชิญเป็นกำลังใจให้น้องๆ จากศูนย์การศึกษาพิเศษที่มาร่วมแสดงกับพี่ๆ ทั้ง ๔ ชั้นปี รวมถึงเพลิดเพลินกับดนตรีของนักศึกษาพิบูลสงคราม พร้อมรับของที่ระลึกจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติการ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕



กองนโยบายและแผน มรพส. จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติการ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยฯ ที่จะปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี **ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา** เป็นประธาน ทั้งนี้ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งหลักฐาน พร้อมทั้งรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน ที่กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

**มรพส. รับสมัครนักศึกษาโควตา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ยอดทะลุเป้า
รวมกว่า ๙,๔๘๓ ราย (เฉพาะที่เลือกอันดับ ๑) แต่สามารถรับได้เพียง ๓,๒๑๑ ราย**

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนต้นสังกัด, อบต. ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย และรับสมัครโดยตรงที่กองบริการการศึกษา โดยมีนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวนทั้งสิ้น **๙,๔๘๓ ราย** (เฉพาะที่เลือกอันดับ๑) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษา รอบโควตา ประจำปี ๒๕๕๖ ได้เพียง**๓,๒๑๑ ราย** แยกตามคณะดังนี้

	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนรับ
๑. คณะครุศาสตร์	๔,๐๑๑	๒๙๖
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	๓๒๑	๒๘๐
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๓๓๒	๕๐๐
๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑,๘๑๖	๗๒๐
๕. คณะวิทยาการจัดการ	๑,๕๗๖	๑,๐๐๐
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑,๔๒๗	๔๑๕
สรุปรวมทั้งสิ้น	๙,๔๘๓	๓,๒๑๑

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ต.พลาชอุ่มพด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕26-7000 / แฟกซ์ ๐-๕๕26๖-1๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com